

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6658 - THỨ HAI NGÀY 15/7/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp

* Thông qua 28 nghị quyết quan trọng

Chiều ngày 12/7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, các đại biểu, lãnh đạo ngành, địa phương đã phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, góp ý, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng nhằm kịp thời phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kỳ họp lần thứ 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại 4 tổ về nhiều nội dung, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng. Trong đó, các đại biểu

đã đi sâu phân tích phản ánh những bất cập, khó khăn, hạn chế trên các lĩnh vực và đề xuất, kiến nghị nhiều biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu phát triển trong 6 tháng cuối năm.

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn có trọng tâm của đại biểu HĐND với lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã phát biểu tiếp thu ý kiến của đại biểu, các kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Ông thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn

yếu kém, hạn chế, thiếu sót và đi sâu phân tích kỹ, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2024 và những vấn đề mới phát sinh

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhận định: những tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo trình kỳ họp có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; mà trước hết là trách nhiệm thuộc về công tác quản lý nhà nước,...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

"Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình"

BÀI "PHẢI CHỮA CÁI BỆNH CẤP BẠC", ĐĂNG TRÊN BÁO SỰ THẬT, SỐ 136, NGÀY 15/7/1950

Lấy sức dân làm lợi cho dân



Bằng đôi bàn tay cần mẫn, những người dân ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh đang cùng nhau dựng xây nên một miền quê đáng sống.

TRANG 4

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Người phụ nữ K'Ho thoát nghèo từ mô hình đa canh



Với quyết tâm thoát nghèo, chị K'Phi ở xã Tân Thanh (Lâm Hà) đã cùng gia đình vượt qua khó khăn, mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất đa canh mang lại giá trị kinh tế cao. Sau hơn 30 năm gây dựng, giờ đây, gia đình chị Phi đã có cơ ngơi khá khang trang và cuộc sống ngày càng ổn định.

TRANG 5

Nuôi ếch, cá trong nhà kính

TRANG 6



TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Tre rừng xuống phố

TRANG 7

Để tăng tốc, bứt phá

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, gần đây rất nhiều nghị quyết của HĐND được nghiên cứu, xem xét để sớm xây dựng và ban hành, đáp ứng yêu cầu cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

TRANG 3

Giọt hồng yêu thương

TRANG 5

KINH TẾ

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng thấp nhất khu vực Tây Nguyên

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Khẳng định vai trò nòng cốt trong vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

TRANG 6

Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa X...

TIẾP TRANG 1

... điều hành của UBND tỉnh và việc tổ chức thực hiện của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, giá cả nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao như các mặt hàng xăng, dầu, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng...; giá cả đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định. Thời tiết diễn biến cực đoan, hạn hán kéo dài ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất của người dân, doanh nghiệp; thị trường bất động sản phục hồi chậm.

Ngoài ra, do tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt thấp bởi nhiều dự án được bố trí số vốn lớn nhưng chưa có khả năng giải ngân do vướng mắc thủ tục chuẩn bị đầu tư, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; một số dự án vướng mắc quy định về quy hoạch khoáng sản, vị trí đồ thái; thiếu mỏ vật liệu, mỏ đất đắp để phục vụ thi công; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn còn yếu; một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án do phát sinh khối lượng, công việc trong quá trình thực hiện nhưng chậm được giải quyết, tháo gỡ.

Do công tác quy hoạch thiếu đồng bộ, vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư của người dân và doanh nghiệp, chưa khơi thông được nguồn lực, gây khó khăn trong thu hút đầu tư.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; còn một số cán bộ, công chức vi phạm quy định, bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; dẫn đến một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành có tâm lý sợ trách nhiệm, không dám làm, “an phận thủ thường”; chưa chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến chậm tham mưu hoặc nội



Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 28 nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

dung tham mưu chung chung, không rõ ràng, gây trì trệ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội, thuận lợi đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. Vừa tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh, vừa phải xử lý, khắc phục các yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm...

Ngoài 11 giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu được Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề ra thì ông cũng chia sẻ, bày tỏ mong muốn rất cần sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là sự đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của các thành viên, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh. "Tôi tin tưởng chúng ta sẽ khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, tận dụng mọi cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra trong năm 2024 - vì đây là năm tăng tốc, bứt phá và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

giai đoạn 2021-2025", Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng.

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã đồng thuận, nhất trí cao và thông qua 28 nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%, gồm: Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và các nghị quyết liên quan đến các nhiệm vụ, lĩnh vực đã được UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp như: Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã nghiên cứu, xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của các ngành trình kỳ họp và nhận thấy các cấp, các ngành, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong hoạt động của mình; HĐND tỉnh hoan nghênh những ý kiến đóng góp và kiến nghị của cử tri, đây là những ý kiến quý báu, thiết thực, tâm huyết của cử tri đối với sự nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K'Mák đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai

thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung bám sát chủ đề năm 2024 của Chính phủ "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững" và chủ đề của Tỉnh ủy: "Trách nhiệm - Nêu gương - Kỷ cương - Hiệu quả"; tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế của tỉnh nhanh, toàn diện, bền vững. Chủ động sớm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2025.

Các cấp, các ngành có giải pháp khắc phục nhanh những khâu còn yếu kém, tồn tại trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành, những bất cập về cơ chế, chính sách đang gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nhất là về thủ tục hành chính, để tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng thực sự.

Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước năm 2024, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình/dự án trọng

điểm, giải ngân vốn đầu tư công và kiên quyết điều chuyển vốn đối với những công trình, dự án chậm triển khai. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là việc quản lý, triển khai đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kịp thời điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh; khẩn trương kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tình trạng quy hoạch chồng lấn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội khi triển khai Quyết định số 866/QĐ-TTg, ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng, trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát theo quy định; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tế đời sống của Nhân dân để phản ánh và kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và tham gia giám sát việc thực hiện của các cấp chính quyền.

NGUYỆT THU

GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

ÔNG ĐIỀU HÒA - CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ LỘC LÂM:

Cần chú ý tới hỗ trợ nông dân xây dựng kinh tế

Ông Điều Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm là một tấm gương trong cộng đồng về xây dựng kinh tế gia đình cũng như nhiệt tình với công tác xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, ông Điều Hòa thẳng thắn nhận xét: Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại vùng sâu cần chú ý tới hỗ trợ nông dân xây dựng kinh tế.



Ông Điều Hòa cho rằng, ở vùng sâu như Lộc Lâm, hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền không thể tách rời với việc hỗ trợ người dân xây dựng kinh tế gia đình. Như đất Lộc Lâm, với cư dân tới trên 90% là bà con người Mạ cư trú, xa khu trung tâm, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để tạo dựng hơn nữa lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, và hệ thống chính quyền, các đoàn thể, Lộc Lâm đã quyết tâm

cùng bà con thay đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, thoát nghèo vươn lên. Như Lộc Lâm, chính quyền, các hội, đoàn thể đã cùng với bà con chuyển đổi từ trồng cà phê sang trồng dâu tằm; vận động Nhân dân thành lập các tổ hợp tác, vận động các nông hộ có kinh nghiệm hướng dẫn các hộ mới tham gia kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm, hỗ trợ giống dâu... Với các hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, từ nhiều nguồn kinh phí, Lộc Lâm đã hỗ trợ các công cụ như: nông, né để bà con bớt khó khăn.

Ngoài con tằm, cây dâu, Lộc Lâm còn hỗ trợ bà con tái canh cà phê, nâng cao năng suất, chất lượng. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, các nguồn vốn ưu đãi cho bà con đã giúp người Lộc Lâm thực hiện tái canh cà phê, sử dụng giống mới, giống cao sản cho năng suất cao, nhân to. Ngoài ra, bà con đã bắt đầu trồng sầu riêng và cây ăn trái khác. Việc thay đổi đã giúp kinh tế của Nhân dân khá hơn hẳn, thoát nghèo

và bắt đầu vươn lên khá giả.

Từ sự hỗ trợ của chính quyền, các hội đoàn thể, bà con người Mạ ở Lộc Lâm đã dần quen với cây dâu, con tằm. Giá kén ổn định đã giúp nông dân có thu nhập tốt, đời sống khá hơn. Và khi đời sống kinh tế được cải thiện, lòng tin của Nhân dân vào Đảng, vào chính quyền ngày càng được vun đắp. Nhân dân Lộc Lâm luôn sẵn lòng thực hiện các chính sách do Đảng, chính quyền đưa ra như: xây dựng nông thôn mới, làm ăn tập thể, chuyển đổi cơ cấu kinh tế...

Tuy nhiên, ông Điều Hòa cũng còn băn khoăn với việc phát triển Đảng trong đội ngũ nông dân. Ông thừa nhận, với trình độ học vấn của bà con còn thấp, việc động viên, diu dắt, kết nạp đảng viên mới còn nhiều khó khăn, cần tiếp tục được cải thiện trong tương lai. Đây cũng là băn khoăn chung của toàn xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm để thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ Đảng viên trẻ kế cận sự nghiệp xây dựng quê hương.

D.QUỲNH

Đề tăng tốc, bứt phá

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, gần đây rất nhiều nghị quyết của HĐND được nghiên cứu, xem xét để sớm xây dựng và ban hành, đáp ứng yêu cầu cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tập trung thảo luận đối với những vấn đề trọng tâm như thảo luận các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình phục hồi kinh tế; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện tốt các đột phá chiến lược; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Giải pháp cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao, đáp ứng cho thị trường, gia tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý phù hợp với yêu cầu của sản xuất và thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Giải pháp thu ngân sách, điều hành ngân sách, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư và việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; hoạt động xuất, nhập khẩu, xúc tiến đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương...

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã linh hoạt, chủ động tổ chức kỳ họp để xem xét, giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương. Điển hình như tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X đã xem xét thông qua Nghị quyết thống nhất đề tỉnh Ninh Thuận sử dụng ngân sách tỉnh Ninh Thuận



Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết quan trọng cho phù hợp và theo đúng quy định pháp luật.

hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện hoạt động đầu tư công đối với Dự án Đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội kết nối giữa các địa phương, được Nhân dân 2 tỉnh mong đợi.

Tại Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh khoá X, diễn ra vào 19/4/2024, HĐND tỉnh xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024; ngay từ những tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã nỗ lực triển khai kế hoạch tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quý I/2024, kinh tế tiếp tục có bước phát triển (tăng 3%); sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo kế hoạch, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; hoạt động xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi (tăng 5,1%); các lĩnh vực thương mại, dịch

vụ phát triển khá; du lịch tăng trưởng mạnh; công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt thấp; sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn nhiều khó khăn, công nghiệp - xây dựng giảm; lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ tăng trưởng chậm...

Do đó, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề được tổ chức để xem xét, quyết định ban hành nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1); Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường từ xã Ma Nối huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng); Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2024 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

Để kịp thời giải quyết một số vấn đề phát sinh tại địa phương, đảm bảo hoạt động đúng quy

định, HĐND tỉnh khoá X tổ chức Kỳ họp thứ 15 - kỳ họp chuyên đề, để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, đó là: Xem xét, thông qua Nghị quyết "Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh" theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 và Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên phạm vi toàn quốc vào ngày 1/7/2024.

Đồng thời, xem xét một số nội dung quan trọng khác như: Bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Bãi bỏ Nghị quyết số 75, ngày 3/3/2022 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị COVID-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 156 ngày 7/12/2019 của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế và mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K'Mák cho biết: Những quyết nghị quan trọng mà kỳ họp vừa thông qua là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện ngay các nghị quyết được HĐND tỉnh mới thông qua, nhất là Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Chúng ta tin tưởng rằng, với những quyết nghị quan trọng của kỳ họp là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

NGUYỆT THU

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng thấp nhất khu vực Tây Nguyên

6 tháng đầu năm 2024, chỉ số tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Lâm Đồng tăng 2,97%, xếp thứ 58 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 5 ở khu vực Tây Nguyên.

Theo đánh giá của Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng Nguyễn Công Thạnh, đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Từ chỗ luôn đứng vị trí số 1 khu vực Tây Nguyên về chỉ số GRDP, 6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng tụt xuống vị trí thứ 5 trong 5 tỉnh Tây Nguyên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm 2024 của Lâm Đồng cũng tăng chậm (tăng 3,9%) so cùng kỳ năm 2023. Trong mức tăng trưởng của toàn tỉnh, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,13%, khu vực dịch vụ tăng 5,05%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp



Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt. Ảnh: Văn Báo

sản phẩm tăng 3,8%, khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng có 735 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 3.925 tỷ đồng, tăng 2,7% về số lượng doanh nghiệp và tăng 1,3% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng còn có 230

doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động của Lâm Đồng là 537 doanh nghiệp, tăng 19,5% và 110 doanh nghiệp giải thể, tăng 8,9% so với cùng kỳ 2023. Theo ông Nguyễn Công Thạnh, tình hình kinh tế - xã hội của Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2024 gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm do nhiều

nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan: ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng hạn hán diễn ra nghiêm trọng gây khó khăn lớn đối với sản xuất nông nghiệp, cũng như hoạt động của các nhà máy thủy điện, cùng một số nguyên nhân chủ quan như: tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm, các chính sách về khai khoáng bị thắt chặt (một số ngành có tốc độ giảm so cùng kỳ 2023: khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, xây dựng...). Cũng theo ông Nguyễn Công Thạnh, 6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng chỉ thu hút được 1 dự án đầu tư chế biến nông sản, với vốn đăng ký 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2024, Lâm Đồng vẫn có những điểm sáng tăng trưởng, ví dụ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 41.895 tỷ đồng, tăng 22,22% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt hơn 29.149 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023 và

doanh thu dịch vụ ăn uống - lưu trú ước đạt trên 7.588 tỷ đồng, tăng 16,09%. Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 3.415 tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2024 của Lâm Đồng ước đạt 478,9 triệu USD, tăng 11,05% so cùng kỳ năm 2023 và đạt 48,62% kế hoạch năm 2024.

Theo Quyền Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng Nguyễn Công Thạnh, để vực dậy nền kinh tế, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2024, Lâm Đồng đã đề ra nhiều giải pháp như tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, thúc đẩy các giải pháp sản xuất công nghiệp, giải quyết khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường các giải pháp kích cầu du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp đến Lâm Đồng đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

TRỊNH CHU

TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

LẤY SỨC DÂN LÀM LỢI CHO DÂN

Khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân vận khéo thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. “Sức mạnh” đó của công tác dân vận một lần nữa đã được chứng minh trên vùng đất Nam Tây Nguyên trong suốt 14 năm qua, kể từ khi Lâm Đồng bắt đầu công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Mỗi một người dân đều là “chủ thể”, mỗi một bàn tay đều sẵn sàng góp sức... “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” đã không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành một phong trào thi đua được lan tỏa khắp các địa phương với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp phần tạo nên nội lực trên hành trình xây đắp mỗi thôn, buôn trở thành miền quê ngày càng sinh động, sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn.

Bài 1:
Ngày cuối tuần
cùng Nhân dân

Được Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng lựa chọn là cách làm sáng tạo để nhân rộng thực hiện trên toàn tỉnh từ năm 2023, Mô hình dân vận khéo “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” không những góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường nông thôn mà còn có ý nghĩa to lớn khi huy động được sức mạnh tổng hợp, thắt chặt tình quân dân; tạo sự đoàn kết, gắn bó và đồng hành của cán bộ, công chức, viên chức với Nhân dân trong quá trình xây dựng NTM ngay từ mỗi khu dân cư.

• Diện mạo mới từ những tuyến đường hoa

Như thường lệ, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 7, bà con Nhân dân Thôn 1 (xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh) tập trung tại hội trường từ sáng sớm để tham gia lễ chào cờ, sau đó ra quân trồng và chăm sóc cây xanh dọc các tuyến đường thôn. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 700 cây huỳnh anh đã được trồng mới. Phần lớn số cây giống này do chính chị em hội viên phụ nữ trong thôn tự trồng tại vườn ươm của thôn, của xã và trong vườn nhà của mỗi gia đình.

Ông Lê Quang Hùng - Bí thư Chi bộ Thôn 1 tự hào nói rằng, bà con bận rộn với công việc nhà nông, nhưng là thôn cửa ngõ của xã, ai nấy đều ý thức được trách nhiệm của mình trong việc góp sức cùng cộng đồng xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn.

Hơn 40 năm rời quê hương Quảng Trị để gắn bó với vùng kinh tế mới Đạ Tẻh, ông Hùng vẫn luôn tự hào khi chứng kiến quê hương mới ngày càng đổi thay và đáng sống. Từ những ngày đầu thiếu thốn, đến nay, cuộc sống đã đủ đầy nhờ sự chăm chỉ, trách nhiệm và ý thức của mỗi người dân để xây dựng Thôn 1 thành Khu dân cư kiểu mẫu.

Không phải ngẫu nhiên mà huyện Đạ Tẻh lại đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025. Bởi từ nhiều năm nay, diện mạo nông thôn xứ “tầm tang” đã trở thành nét đặc trưng, ấn tượng bởi những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, đường làng, ngõ xóm khang trang. Một



Bằng đôi bàn tay cần mẫn, những người dân ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh đang cùng nhau dựng xây nên một miền quê đáng sống.

miền quê xanh tươi, trù phú, sạch đẹp được dựng xây và giữ gìn từ chính đôi bàn tay của những người nông dân quanh năm gắn bó với cây dâu, con tằm, cao su và cây ăn trái...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khẳng định, diện mạo nông thôn hôm nay của địa phương có được chính là nhờ vào sự đồng thuận lòng dân. Mà trong đó, việc thực hiện Mô hình dân vận khéo “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mô hình đã trở thành động lực to lớn, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đối với công tác xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay.

Định kỳ hàng tháng, Ban Dân vận Huyện ủy Đạ Tẻh chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo 855, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thống nhất chọn địa điểm, thời gian, khảo sát công việc, phân công cán bộ phụ trách các phần việc... Trên cơ sở đó, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo UBND phối hợp với Khối dân vận cơ sở huy động lực lượng, chuẩn bị cây trồng, dụng cụ lao động... triển khai thực hiện đợt làm công tác dân vận tại địa phương.

Kể từ khi bắt đầu triển khai vào năm 2022 đến nay, huyện Đạ Tẻh đã tổ chức được gần 20 đợt làm công tác dân vận tại các xã, thị trấn với khoảng 4.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Cùng với đó là hơn 50 km đường được dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy của suối cạn được 16,5 km; cắt tỉa, chăm sóc hơn 4.000 cây phân tán; trồng 30.500 cây hoa các loại với chiều dài khoảng 24 km; trồng tuyến đường hoa có lạc dài 12

km; trồng hơn 11.400 cây huỳnh anh với tổng chiều dài 13 km; trồng hơn 2.500 cây phân tán dọc theo các trục đường giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện...

Với hiệu ứng đó, Mô hình “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” của Ban Chỉ đạo 855 đã lan tỏa rộng khắp và được nhân rộng đến các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Đạ Tẻh vào định kỳ hàng tháng, hàng quý để thực hiện dân vận cùng Nhân dân.

• Phát huy sức mạnh tổng hợp

Từ đầu năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã lựa chọn Mô hình “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” của huyện Đạ Tẻh là cách làm sáng tạo để giới thiệu, nhân rộng, triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, 12/12 huyện, thành phố đã đồng loạt ra quân thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, phát động “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” hoặc “Ngày thứ Bảy cùng Nhân dân” để thực hiện công tác dân vận tập trung. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác dân vận về cơ sở; góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức gần dân, sẵn sàng phục vụ Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Nếu như những con đường liên thôn, liên xã tại huyện Đạ Tẻh rực rỡ sắc vàng hoàng anh, có lạc, ngũ sắc, mắt nai... thì tại huyện Đạm Rông, hàng nghìn gốc hoa giấy đã được trồng và khoe sắc dọc các tuyến đường ở 3 xã Đạm Ròn thông qua những đợt ra quân thực hiện Mô hình “Ngày thứ Bảy cùng Nhân dân tham gia xây dựng NTM”.

Ông Nguyễn Quốc Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đạm Rông cho biết: Với đặc thù địa phương có 65% dân số là đồng bào DTTS, việc “làm cho dân thấy, nói cho dân nghe” đóng vai trò quan trọng. Qua đó, cán bộ, đảng viên đi đầu, làm gương trong việc ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ... vào mỗi cuối tuần chính là động lực để bà con phát huy vai trò của mình đối với cộng đồng, khu dân cư.

Đối với Mô hình “Ngày thứ Bảy cùng Nhân dân tham gia xây dựng NTM”, Ban Chỉ đạo 502 huyện Đạm Rông đã cùng với các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chia làm 8 tổ dân vận để phối hợp, vận động Nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây, hoa... tạo cảnh quan môi trường.

Hay tại huyện Di Linh, “Ngày thứ Bảy vì NTM, đô thị văn minh” cũng được thực hiện đồng loạt trên toàn huyện. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và thực hiện từng tuần, từng tháng. Trong đó xác định rõ nội dung công việc, khối lượng, địa chỉ, số người tham gia, thành phần tham gia. Không chỉ thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan, mô hình còn thực hiện 10 nhóm chủ đề công việc với 36 công việc thuộc các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, y tế, môi trường, phát triển sản xuất; tổ chức làm sân, công, hàng rào, xây dựng các mô hình an ninh trật tự xã hội...

Kết quả, trong năm 2023, toàn huyện Di Linh đã trồng được trên 19.204 cây xanh; phát cỏ dại các trục đường thôn, liên thôn, xóm với tổng chiều dài trên 850 km; thu gom trên 1.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt



Đồng chí Phạm Thị Phúc
Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Mô hình “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” đã tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp, cách thức tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tại các địa phương. Đồng thời, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.



Đồng chí Đinh Văn Tuấn
Bí thư Huyện ủy Di Linh

“Ngày thứ Bảy vì NTM, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở đã tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng, tích cực trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng trên địa bàn huyện.



Ông Đỗ Nhật Trường
Trưởng Ban Công tác
Mặt trận Thôn 1,
xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh

Nơi nào cũng là quê hương, nếu Quảng Trị là nơi chôn nhau cắt rốn thì Lâm Đồng lại là nơi chúng tôi gắn bó gần như cả cuộc đời. Thế nên, chúng tôi đều mong muốn cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống bình yên, văn minh, tiến bộ. Bà con đồng thuận tuyệt đối trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường để trở thành nền nếp, thói quen trong mỗi gia đình và lan tỏa tinh thần trong cả cộng đồng.

không nguy hại; chỉnh trang nhà cửa, cứng hóa sân bê tông xi măng, làm công, hàng rào xanh, hàng rào phủ cây xanh, cắt tỉa cây xanh...

Trở thành niềm tự hào và hãnh diện của mỗi người dân Lâm Đồng, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp. Ở đó, họ đang cùng nhau vun vén, dọn dẹp mỗi ngày trên những tuyến đường làng, ngõ xóm, như chăm chút cho chính khoảnh vườn, mảnh sân của gia đình.

(CÒN NỮA)

**THÂN THU HIỀN -
VIỆT QUỲNH**

Giọt hồng yêu thương

Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt, là chương trình hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp cùng các đơn vị và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tổ chức từ năm 2013 đến nay. Trải qua hơn một thập kỷ tổ chức, với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong cả nước, Chương trình Hành trình đỏ đã được tổ chức tại 58 tỉnh, thành phố. Đây là minh chứng rõ nhất cho tính nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ của một Hành trình nhân ái vì cộng đồng.

Lần thứ 12, ngọn lửa của Hành trình đỏ đã chính thức được thắp lên, đây là ngọn lửa thiêng được thắp sáng tại tỉnh Lâm Đồng, ghi dấu ấn và thổi bùng lên sự quyết tâm của Ban Tổ chức và tình nguyện viên tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã đề xuất ý tưởng tổ chức Chương trình Hành trình đỏ vào năm 2013, lần đầu tiên chương trình được tổ chức với sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố, đến nay, qua 12 năm đã có 58 tỉnh, thành phố tham gia tổ chức Hành trình đỏ.

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng người bệnh cần máu, Hành trình đỏ đã chứng minh được vai trò, sự bền

Sắc màu của Hành trình đỏ trong 12 năm qua đã “nhuộm thắm giang sơn” với nghi thức rước đuốc và thắp đài lửa trong lễ khai mạc. Ngọn đuốc được các tình nguyện viên rước về lễ đài là ngọn lửa nhiệt huyết, sức sôi của tuổi trẻ tình nguyện, ngọn lửa hy vọng của bệnh nhân, là ngọn lửa lan tỏa yêu thương tới khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong suốt 12 năm qua, ngọn lửa của Hành trình đỏ vẫn luôn tỏa sáng và thổi thức mỗi người dân tích cực tham gia hiến máu vì cộng đồng.



Ban Tổ chức Hành trình đỏ trao tặng Bằng khen và biểu trưng của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 10 cá nhân tiêu biểu trong Phong trào Hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng.

bi và sức lan tỏa mạnh mẽ của hoạt động hiến máu tình nguyện đến với người dân trên cả nước. Thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” vang lên rộn rã trong suốt 12 năm qua đã cùng góp phần thay đổi nhận thức của hàng triệu người dân về hiến máu tình nguyện và căn bệnh tan máu bẩm sinh. Bên cạnh đó, hàng ngàn bạn trẻ đam mê tình nguyện trên cả nước đã được tham gia trải nghiệm,

học tập và trưởng thành từ Hành trình đỏ để cùng phát triển phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong nhiều năm gần đây, Phong trào Hiến máu tình nguyện tại tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều cá nhân tham gia hiến máu 20, 30 lần và thậm chí trên 50 lần, nhiều tập thể và gia đình cùng nhau tham gia hiến máu. Trong chương trình

khai mạc Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố Hoa”, có 6 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được tôn vinh, khen thưởng. Đó là những bông hoa đẹp, góp phần tô điểm vào vườn hoa người tốt, việc tốt của phong trào yêu nước của tỉnh. Đây là dịp nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những người đã hiến máu nhiều lần, qua đó khích lệ

những người khỏe mạnh khác cùng tham gia hiến máu cứu người, việc làm tốt này cần được nhân rộng và lan tỏa nhiều hơn nữa ở các cấp, các ngành và trong cộng đồng.

Đến với Hành trình đỏ năm 2024, có 60 tình nguyện viên được tuyển chọn, tập huấn tham gia vào các hoạt động của Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XII và Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố Hoa” năm 2024 từ ngày 6-8/7, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò của sức trẻ tình nguyện xung kích vì sức khỏe cộng đồng. Ngày hội hiến máu “Giọt hồng thành phố Hoa” năm 2024 trong Chương trình Hành trình đỏ Lâm Đồng lần thứ 12 năm 2024 đã tiếp nhận 751 đơn vị máu điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Lực lượng tham gia hiến máu đợt này có 1.100 tình nguyện viên do Hội Chữ thập đỏ tỉnh giao cho Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt vận động từ Hội Chữ thập đỏ 16 phường, xã trên địa bàn thành phố; các doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố; Công an TP Đà Lạt và Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục hưởng ứng cho Chương trình Hành trình đỏ của toàn tỉnh, tại các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức các ngày hội hiến máu hành trình đỏ mini để tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu, nhằm đáp ứng cho công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân trong tỉnh.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lâm Đồng... XEM TIẾP TRANG 8

HOA THẨM CAO NGUYÊN

Người phụ nữ K'Ho thoát nghèo từ mô hình đa canh

Với quyết tâm thoát nghèo, chị K'Phi ở xã Tân Thanh (Lâm Hà) đã cùng gia đình vượt qua khó khăn, mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất đa canh mang lại giá trị kinh tế cao. Sau hơn 30 năm gây dựng, giờ đây, gia đình chị Phi đã có cơ ngơi khá khang trang và cuộc sống ngày càng ổn định.



Trồng dâu, nuôi tằm đã giúp gia đình chị K'Phi có thu nhập cao.

Trên tuyến đường vào Thôn 9, chúng tôi không khó để tìm đến nhà chị K'Phi, bởi nhà chị nằm gần ngay ngã 3 đường bê-tông của thôn cùng vườn dâu tươi tốt. Nhắc đến chị K'Phi, hầu như bà con trong vùng ai cũng đều biết và bày tỏ cảm phục sự cần cù, chịu khó, nỗ lực vươn lên trong sống cuộc. Ở chị luôn lan tỏa những điều tích cực, sự khảng khái, kiên trì, bền bỉ về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ “dám nghĩ, dám làm”. Ngôi dưới hiên nhà cấp 4 đã dần phai màu theo thời gian, trước sân bê-tông thoáng đãng mới xây dựng vào cuối năm 2023, chị kể cho chúng tôi nghe về hành trình vượt khó của mình. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo y sỹ đa khoa

đầu tiên của tỉnh, do hoàn cảnh khó khăn nên chị Phi ở nhà phụ giúp gia đình, đi làm thuê, làm mướn ở xã Tân Thanh... Sau một thời gian tìm hiểu, được già làng cho 1 ha đất sản xuất và tự khai hoang, năm 1992, gia đình chị Phi quyết định rời xã N'Thol Hạ (Đức Trọng) chuyển về sinh sống ở vùng đất này. Những năm đầu ở vùng đất mới, vợ chồng chị K'Phi vận động con cháu trong dòng tộc làm rẫy tía lúa, trồng khoai, sắn, để lấy ngân nuôi dài phát triển cây cà phê.

Chị K'Phi chia sẻ: “Đến nay, gia đình tôi có hơn 2,5 ha đất canh tác. Với diện tích này, tôi đã chọn mô hình sản xuất đa canh. Đây là mô hình có thể trồng cùng lúc nhiều loại cây để đảm bảo có thêm thu nhập khi giá cả phê xuống thấp”.

Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, nhiều năm qua, gia đình chị K'Phi đã chuyển đổi một số diện tích cà phê già cỗi kém năng suất sang trồng 0,7 ha cây dâu tằm, số diện tích cà phê còn lại gia đình chị chuyển đổi dần theo hình thức tái canh. Trong quá trình tái canh, khi cây cà phê còn nhỏ, chị trồng xen ngô, đậu và khoai môn sấp vàng, đồng thời tận dụng đất giáp ranh, bờ suối để trồng cỏ, chuối, đu đủ phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chị K'Phi bày tỏ: “Đến nay, gia đình tôi đã có trên 22 năm gắn bó với nghề trồng dâu, nuôi tằm. Trồng dâu, nuôi tằm là nghề quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững của gia đình. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, năm 2017, tôi đã mạnh

dạn vay vốn ngân hàng cùng với số tiền tích lũy của gia đình đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm với diện tích 120 m² và mua sắm các dụng cụ nuôi tằm với tổng kinh phí 400 triệu đồng”.

Cùng theo chị K'Phi, với diện tích trên, nhà tằm của gia đình có công năng cùng lúc có thể nuôi trên 3 hộp tằm con/lứa, theo hình thức nuôi trên nền nhà. Theo ước tính của chị Phi, vài năm trở lại đây khi vùng nguyên liệu được đảm bảo, gia đình chị thường xuyên nuôi trên 30 hộp tằm con/năm, mỗi hộp bình quân đạt 70 kg kén. Như vậy, mỗi năm, gia đình chị K'Phi cung cấp khoảng 2.100 kg kén tằm cho thị trường. Với giá kén hiện nay trên thị trường lên đến 225.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về trên 40 triệu đồng/tháng.

Những năm trở lại đây, giá kén tằm trên thị trường luôn ổn định ở mức cao và dao động trên dưới 200.000 đồng/kg, nghề trồng dâu, nuôi tằm đã giúp cho gia đình chị Phi từng bước cải thiện, nâng cao cuộc sống với thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, khi đã trừ chi phí. Không những chi có nguồn thu từ nghề trồng dâu, nuôi tằm, vườn cà phê tái canh bằng giống cao sản của gia đình chị K'Phi cũng đã cho năng suất khá ổn định, bình quân sản lượng mỗi năm đạt trên 6 tấn. Kể đến là 100 con vịt/lứa, bình quân mỗi năm nuôi 4 lứa, sau khi trừ các

chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi 80 triệu đồng...

Trải qua biết bao năm tháng khó khăn, vất vả, từ khi mạnh dạn chọn hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế, mô hình đa canh đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, không những giúp gia đình chị Phi trả hết nợ vay ngân hàng, mà còn đầu tư xây dựng cơ ngơi khá khang trang.

Ngoài làm kinh tế giỏi, tích cực vận động con cháu cần cù, chăm chỉ, chịu khó phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, chị K'Phi còn nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Với trên 20 năm làm Chi hội trưởng chi hội Thôn 9, Tổ trưởng tổ vay vay vốn..., chị K'Phi không những làm tốt trách nhiệm được giao, mà còn “truyền lửa” cho chị em hội viên phụ nữ trong vùng về tinh thần vượt khó vươn lên trong cuộc sống; thường xuyên gần gũi, sâu sát với chị em hội viên, vận động chị em phụ nữ đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, nhiều chị em hội viên trong thôn đều theo nghề trồng dâu, nuôi tằm. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số của thôn đã có cuộc sống khá ổn định, hiện chỉ còn 2 - 3 hộ còn nghèo khó do thiếu đất sản xuất.

NDONG BRUM

Khẳng định vai trò nòng cốt trong vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong bài tham luận tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Đà Lạt lần thứ IV, năm 2024, diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt cho biết, trong những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực. Nội bật là việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Chấp hành ý thức pháp luật, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Để có được kết quả này, ngay từ rất sớm, với vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Hướng dẫn “Công tác chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định mô hình điểm của TP Đà Lạt là Mô hình “Xây dựng đô thị văn minh” và chỉ đạo điểm đối với 2 đơn vị, gồm: Phường 1 với Mô hình “Duy trì và nâng chuẩn phường văn minh đô thị”, Phường 4 với Mô hình “Xây dựng phường văn

Đến nay, TP Đà Lạt có 12/12 phường đạt chuẩn phường Văn minh đô thị, 4/4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Để có được kết quả này không thể không kể đến vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt trong vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

minh đô thị”. Đồng thời, chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ các phường, xã chọn mỗi phường, xã 2 khu dân cư trở lên để chỉ đạo điểm những mô hình phù hợp về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Không dừng lại ở việc triển khai các mô hình điểm, MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2017 - 2020 thu hút hàng ngàn người tham gia...

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn xác định việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của MTTQ. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành hưởng ứng tích cực của người dân với nhiều giải pháp, thiết thực đồng bộ, cần có sự triển khai thực hiện lồng ghép với nhiều phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, mà chủ yếu là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua trong hệ thống MTTQ từ thành phố đến phường, xã, đồng thời, hướng dẫn



TP Đà Lạt có 12 phường đạt chuẩn phường Văn minh đô thị, 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

các nội dung trọng tâm công tác phong trào. Và phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động, với nhiều hình thức phù hợp, với từng thời điểm, từng phường, xã, xây dựng chương trình hiệp thương phối hợp được các tổ chức thành viên góp ý, thống nhất phối hợp thực hiện.

Từ năm 2019 đến nay, việc triển khai xây dựng và nhân rộng Mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà

nòng cốt là MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tuyên truyền, vận động xây dựng thực lực chính trị cơ sở, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn hóa, phát triển, vững mạnh; Phát huy vai trò chủ thể và ý thức, trách nhiệm của người dân, huy động các nguồn lực trong Nhân dân để cùng với chính quyền hoàn thành nhiệm

vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Kết quả đến nay, toàn thành phố có 143 khu dân cư đạt Khu dân cư tiêu biểu, trong đó có 80/143 khu dân cư đạt Khu dân cư kiểu mẫu; 12 phường đạt chuẩn phường Văn minh đô thị và 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Trong quá trình thực hiện, MTTQ từ thành phố đến phường, xã tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn giáo, các khu dân cư, hộ gia đình và các tầng lớp Nhân dân. Khơi dậy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Để công tác tuyên truyền, vận động xây dựng văn minh đô thị ngày càng có hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng, tạo sự đồng thuận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt các nội dung trong xây dựng nông thôn mới tại 4 xã và đô thị văn minh ở 12 phường, đóng góp nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

THUY TRANG

Nuôi ếch, cá trong nhà kính

Ếch đồng đang được nuôi thử nghiệm tại vùng đất Bảo Lộc. Với nhiều kỹ thuật đặc biệt, mô hình nuôi ếch của một gia đình thanh niên đã cho thấy khả năng thích ứng của giống vật nuôi này trên phố núi.

Gia đình anh, chị Nguyễn Hoàng Bảo, Đào Thị Xuân Trâm, đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc vừa khởi nghiệp với nghề nuôi ếch. Anh Nguyễn Hoàng Bảo thông tin, ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng như Đồng Nai, nuôi ếch là một nghề chăn nuôi rất phổ biến. Ếch được người tiêu dùng đón nhận bởi hương vị thơm ngon, dinh dưỡng tốt. Nhưng với phố núi Bảo Lộc, ếch vẫn là vật nuôi khá lạ. Nhiệt độ thấp, quy trình nuôi chưa quen thuộc, anh Bảo đã tư vấn rất nhiều người chăn nuôi ếch trước khi chuẩn bị mua giống.

“Kỹ thuật nuôi ếch của gia đình tôi là kỹ thuật được học hỏi từ nông dân nuôi ếch miền Tây. Đó là nuôi ếch trên vèo lưới (trong lồng lưới), tận dụng diện tích ao đất có sẵn của gia đình. Trên vèo, gia đình nuôi ếch, dưới nước thả cá rô đồng, tạo một vòng tuần hoàn



Anh Nguyễn Hoàng Bảo đang tắm cho ếch.

khép kín, bà con hay gọi là nuôi ếch khép” - Anh Nguyễn Hoàng Bảo chia sẻ. Trên mặt ao đất có sẵn, anh Bảo làm một khung bằng thép, trên có phủ lưới thưa. Với lượng nước xấp xỉ 2 - 5 cm, ếch vừa đủ lượng nước để sinh trưởng, lại không đủ chiều sâu để có thể bơi. Anh Bảo cho biết, nuôi trên vèo với lượng nước thấp, ếch sẽ hạn chế vận động, mau lớn, mau mập.

Một trong những điều đặc biệt khác với miền Tây, đó là gia đình anh Nguyễn Hoàng Bảo nuôi trong nhà kính. Anh chia sẻ, ếch là loài lưỡng cư, môi trường sống của chúng có khí hậu ẩm áp. Khi đến Bảo Lộc, khí hậu lạnh,

ếch thường hạn chế sinh trưởng. Vì vậy, muốn nuôi ếch, anh đã phải làm nhà kính phủ hết diện tích ao. Sau đó, mới làm các vèo để làm nơi sinh trưởng cho ếch. Nuôi ếch phía trên, dưới ao, anh Hoàng Bảo thả một lượng lớn cá rô đồng. Theo anh, cá rô đồng là loại cá thích hợp để nuôi chung với ếch.

“Chúng tôi cho ếch ăn ở phía trên, thức ăn thừa lọt qua khe lưới, làm thức ăn cho cá rô đồng. Ếch lột da mỗi ngày, lớp nhớt, lớp da cũng trở thành thức ăn cho cá, gia đình hoàn toàn không phải cho cá ăn thêm. Khi ếch bị hao hụt, những con ếch con cũng được làm thức ăn cho cá. Đồng thời,

cá ăn sạch chất thải, thức ăn dư thừa giúp nước sạch, giảm ô nhiễm. Đây là mô hình nuôi khép kín được thực hiện tại một vùng lạnh như Bảo Lộc”, anh Nguyễn Hoàng Bảo chia sẻ. Anh cũng thông tin, bà con ở miền Tây, Đồng Nai đều nuôi theo mô hình trên ếch, dưới cá. Quan trọng là chọn được vật nuôi thích hợp, phù hợp với con ếch. Trong đó, cá rô đồng là loại cá hiền, dễ ăn, dễ chăm, thị trường ưa chuộng.

Bắt đầu thả nuôi từ tháng 5/2024, ban đầu, gia đình anh Nguyễn Hoàng Bảo nhập 10 ngàn ếch giống với trọng lượng 5-7 gr/con. Đến nay, sau 2,5 tháng, trọng lượng ếch đã đạt 4-5 con/kg. Anh Bảo cho biết, đây đang là giai đoạn thúc ếch tăng trưởng nhanh, anh đang cho ăn 3 lần/ngày. Tới khoảng 3 tháng, đạt trọng lượng 3 - 4 con/kg là đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Theo thông tin, khi nuôi 10 ngàn ếch giống, tỷ lệ hao hụt 30%, sau ba tháng xuất chuồng được 1,5 tấn ếch thương phẩm.

Anh Nguyễn Hoàng Bảo cũng nhận xét, ếch là loài có thời gian sinh trưởng rất nhanh. Vì vậy, nếu chăm sóc tốt, chỉ ba tháng là có thể thu được một lứa ếch thịt. Đồng thời, với việc nuôi ếch, cá rô đồng cũng đủ trọng lượng để xuất bán. Vì vậy, những nông dân ưa thích nuôi ếch tại Bảo Lộc đã thành lập một tổ hợp tác để

chung sức phát triển nghề nuôi ếch.

Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch thịt, gia đình anh Nguyễn Hoàng Bảo đang nghiên cứu để nuôi ếch sinh sản. Theo anh Bảo, mùa mưa lạnh, ếch phối sinh ra nhiều ếch đực có trọng lượng nhỏ, giá trị kinh tế thấp. Vào mùa ấm, ếch sinh sản sẽ cho ra tỷ lệ ếch cái cao, trọng lượng to hơn, giá trị kinh tế cao hơn. Anh Hoàng Bảo, chị Xuân Trâm sau thời gian 3 tháng nuôi thử nghiệm cho hiệu quả tốt, đang làm thêm một nhà kính và làm vèo để nuôi thêm 20 ếch giống cũng như làm một khu vực để nghiên cứu ếch sinh sản. Theo anh Bảo, việc quan trọng nhất khi nuôi ếch là phải đảm bảo môi trường nước trong sạch. Ao phải có hệ thống nước ra vào, khi nước quá ô nhiễm cần xả nước và tăng lượng nước mới.

Anh Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đoàn phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc đánh giá, vợ chồng anh chị Nguyễn Hoàng Bảo - Đào Thị Xuân Trâm là những thanh niên trẻ hiện đại, sinh hoạt tích cực trong phong trào đoàn thể tại địa phương. Đồng thời, anh chị cũng là những tâm gương thanh niên khởi nghiệp, chăn nuôi các loại: ếch, cá rô, cá lóc, ổn định kinh tế gia đình và tham gia xây dựng phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi của phường Lộc Sơn.

DIỆP QUỲNH

Tre rừng xuống phố

Trường thôn Tố Lan, K' Mun hiện đang phụ trách xưởng cho biết: Ngày trước, tre tầm vòng sau khi thu hoạch sẽ được bán tươi nên bà con kiếm tìm các công việc khác để có thêm thu nhập. Người thì đi làm thuê làm mướn, chăm sóc điều, người chăn nuôi trâu bò, gà vịt để cải thiện cuộc sống. Giờ đây, bà con đã được đào tạo nghề, tự tay làm ra thành phẩm. Còn gì vui mừng hơn khi mình được chứng kiến từng măng tre lớn lên cho đến khi thành sản phẩm bàn, ghế, kệ, sofa, đèn, nhà tre lắp ghép bungalow, homestay... ngay trên buôn làng của mình.

Năm 2012, thực hiện kế hoạch của UBND huyện Đạ Tẻh về phát triển sản xuất, cải thiện đời sống tại thôn Tố Lan giai đoạn 2013 - 2015; cây tre tầm vòng bắt đầu được trồng tại buôn. Đến nay, diện tích tầm vòng của thôn là khoảng 50 ha với 43 hộ trồng. Một chặng đường đầy gian nan để tầm vòng bén rễ... cho đến hình thành xưởng, làng nghề như hiện nay. Năm 2021, UBND tỉnh đã công nhận làng nghề trồng, chế biến tre tầm vòng tại thôn Tố Lan. Năm 2022, Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ làng nghề với 28 máy để sản xuất gồm: máy chế ống tre, máy phóng nan tre, máy cưa tay. Làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động có thu nhập ổn định khoảng 7,5 triệu đồng/tháng và 45 lao động thời vụ tham gia.

Đầu năm 2023, Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Tố Lan đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp S - Green với 43 hộ dân. Qua đào tạo nghề cho bà con người Mạ thì đến nay xưởng đã vận hành tốt, tạo ra sản phẩm từ tre tầm vòng đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng.

Chị Ka Bren hiện đang học nghề tại xưởng tâm sự rằng, đã học được 2 tuần và bước đầu cũng đã quen với công việc. Nhìn chung công việc cũng không khó khăn lắm vì mỗi người phụ trách một công đoạn. Nhờ có làng nghề và xưởng chế biến tre tầm vòng mà chị có thêm thu nhập và không phải đi làm xa, vì xưởng nằm ở vị trí đầu buôn làng.

Ông Ngụy Văn Tiên - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp S - Green cho biết: Dự án sản phẩm tre chất lượng cao đã giúp người nông dân bán được tre, có thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định,

Từ việc bán tre tầm vòng tươi, đến nay, bà con thôn Tố Lan, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh đã tự tin chế biến, thực hiện các công đoạn để cho ra những sản phẩm thủ công mang tính thẩm mỹ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch, cà phê, sân vườn, homestay... Đây là một bước tiến vượt bậc của bà con người Mạ nơi đây.



Người dân trong buôn Tố Lan thành thạo các công đoạn để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh từ tre tầm vòng.

góp phần bảo vệ rừng và tạo sinh kế bền vững cho người nông dân tại vùng nguyên liệu mà chúng tôi đặt nhà xưởng, nhà máy, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, chúng tôi đang hướng đến xuất khẩu sản phẩm ra thị trường các nước châu Âu và Mỹ. Đặc biệt các thị trường này rất ấn tượng và ưa chuộng sản phẩm từ cây tre tầm vòng Việt Nam. Qua đó, sẽ góp phần đảm bảo công việc và tăng thu nhập cho bà con.

Sản phẩm tre tầm vòng làm ra gồm các công đoạn: cắt, phân loại và bó nguyên liệu tầm vòng theo kích thước đường kính góc và chiều dài; luộc nguyên liệu tầm vòng với một số muối ở nhiệt độ sôi trong thời gian 4 - 6 giờ, loại bỏ lượng đường trong thân tre và thẩm thấu muối vào trong thân tre; để nguội tự nhiên từ 1 - 2 giờ và phơi cây với ánh nắng tự nhiên từ 5 đến 7 ngày.

Sau đó, từng chi tiết, cấu kiện sản phẩm được lựa chọn có mô tả chi tiết thông qua bản vẽ sản xuất. Khâu sản xuất mẫu, giúp những sản phẩm được tối ưu về quy trình sản xuất, khắc phục các lỗi kỹ thuật, hoàn thiện sản phẩm ở mức chất

lượng cao và thẩm mỹ đẹp, mẫu được duyệt để đưa vào sản xuất đại trà. Sản phẩm được chia thành các công đoạn sản xuất với từng bộ phận riêng lẻ. Tập trung ở khâu lắp ráp, vệ sinh trước khi đưa vào khu vực sơn làm đẹp cho sản phẩm theo yêu cầu của đơn hàng. Việc kiểm soát chất lượng sẽ đi theo từng khâu trong quá trình sản xuất và cuối sản phẩm.

Cũng theo Trưởng thôn K' Mun thì làng nghề đã giúp nhiều người dân có thu nhập ổn định và thu nhập thời vụ. Việc sản xuất theo dây chuyền, mỗi người mỗi công đoạn đã nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính phối hợp để hoàn thành mục tiêu. Đây là niềm vui của bà con khi cây tre từ rừng xuống phố, có mặt trong các khu nghỉ dưỡng, các bãi biển, các homestay của một số tỉnh, thành.

Về buôn Tố Lan hôm nay, không khí hăng say lao động và niềm vui hiển hiện rõ trên khuôn mặt của đồng bào người Mạ. Từng chuyến xe chở sản phẩm tre tầm vòng về xuôi là biết bao tâm huyết của cấp ủy, chính quyền, người dân, doanh nghiệp nơi đây.

ĐỨC TỬ

ĐỨC TRỌNG: Xây dựng 224 công trình hạ tầng giao thông

Theo UBND huyện Đức Trọng, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; giai đoạn 2021- 2025, tại Đức Trọng đã triển

khai được 224 công trình, tổng chiều dài 188,19 km. Trong đó, đường huyện, đường đô thị là 40,058 km; đường trục xã là 43,981 km; đường liên thôn, nội bộ, ngõ xóm, thôn là 104,15 km và 3 cầu bê tông cốt thép với chiều dài 169 m. Tổng kinh phí của các công

trình trên là 1.068.065 triệu đồng. Trong đó, vốn Trung ương 147.232 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh 442.474 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 195.672 triệu đồng và vốn khác là 282.687 triệu đồng.

N.MINH

CÁT TIÊN: Tổ chức lớp huấn luyện dân quân tự vệ tại chỗ năm 2024

Từ ngày 10 -16/7, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Cát Tiên và các đơn vị tự vệ tổ chức lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 với sự tham gia của 55 học viên. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được học các nội dung như: quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; quan

điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận chính của súng trường AR15; tháo lắp thông thường của súng trường AR15; tính năng, cấu tạo, chuyển động và giữ gìn, bảo quản lựu đạn, các tư thế đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn. Qua lớp

huấn luyện nhằm giúp lực lượng tự vệ tại chỗ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nắm chắc tính năng, kỹ năng chiến thuật của vũ khí, trang bị, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong cơ quan và trên địa bàn.

H.S.A

48,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại suối Đa Tam

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đức Trọng vừa được giao làm chủ đầu tư Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai suối Đa Tam - đoạn qua thôn Định An, xã Hiệp An, tổng mức đầu tư 48,5 tỷ đồng. Trong đó, 43,5 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc

phục hậu quả thiên tai; 5 tỷ đồng vốn ngân sách huyện Đức Trọng để chi phí giải phóng mặt bằng.

Đây là dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp III. Quy mô đầu tư nạo vét, khơi thông lòng suối cũ để tăng khả năng tiêu thoát lũ, giảm thiểu tình trạng ngập

lụt với chiều dài 1.772,7 m.

Đồng thời, gia cố kè hai bên mái bờ suối để phòng, chống sạt lở, chiều cao 3,5 - 4 m. Kết cấu phần chân kè gia cố bằng rọ đá, xử lý nền bằng cọc cừ tràm; các cống tiêu thoát nước đầu nối từ suối Đa R' Cao vào suối Đa Tam...

VĂN VIỆT

Giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ 7,9%

Tính đến ngày 30/6/2024, số vốn đầu tư công toàn tỉnh đã giải ngân 1.225,8 tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 7,9%. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 giải ngân 1.156,7 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 7%.

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ba chương trình mục tiêu quốc gia đạt cao nhất với 50% kế hoạch (141,3 tỷ đồng).

Tiếp theo với các tỷ lệ giải ngân 26,8% nguồn vốn ngân sách tập trung (hơn 170,1 tỷ đồng); 18,2% nguồn ngân sách địa phương (gần 939 tỷ đồng); 17,5% nguồn thu tiền sử dụng đất (hơn 456 tỷ đồng); 16,4% nguồn thu từ xổ số kiến thiết (hơn 312 tỷ đồng); 12,2% nguồn ngân sách Trung ương (gần 218 tỷ đồng); 5,5% nguồn vốn trong nước (76,4 tỷ đồng). Còn lại chưa giải ngân 112 tỷ đồng nguồn vốn nước ngoài; 14,5 tỷ đồng nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ. Riêng kế hoạch vốn năm 2023 đã giải ngân hơn 69 tỷ đồng, đạt 6,6% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 12%.

VŨ VĂN

Hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 4 Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012, với tổng cộng 25 HTX thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông tin cập nhật đến ngày 31/5/2024 cho biết, tỉnh hiện có 445 HTX nông nghiệp, tăng thêm 18 HTX so với năm 2023, với tổng số thành viên là 9.320 người. Trong số đó 255 HTX chuyên trồng trọt, 17 HTX chăn nuôi, 5 HTX nuôi thủy sản, 1 HTX cung cấp nước sạch cho nông thôn, 167 HTX hoạt động tổng hợp. Doanh thu trung bình của mỗi HTX khoảng 2.250 triệu đồng/năm; lợi nhuận trung bình khoảng 358 triệu đồng/năm; thu nhập trung bình của mỗi lao động khoảng 78 triệu đồng/năm.

Theo đánh giá, các HTX được xếp loại như sau: 35,5% HTX hoạt động khá tốt, 36,06% HTX hoạt động trung bình, 2,8% HTX hoạt động yếu, 18% HTX ngừng hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện để xếp loại (4,4%).

Ngoài ra, hiện còn có 411 tổ hợp tác với 7.960 thành viên và 615 trang trại.

NGUYỄN NGHĨA

Mật độ đường giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt từ 7 - 10 km/km²

Theo số liệu của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.100 tuyến đường giao thông đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.116 km, trong đó có 79 tuyến giao thông trực chính với tổng chiều dài 250,04 km. Các tuyến đường này về cơ bản đã được đầu tư đồng bộ từ nền đường, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mặt và hệ thống chiếu sáng công cộng;

đồng thời đảm bảo chức năng kết nối với hệ thống giao thông đối ngoại như với Quốc lộ 20; 27 và các trục giao thông liên tỉnh khác.

Mật độ đường giao thông so với đất xây dựng đô thị hiện đạt từ 7 - 10 km/km². Đối với các tuyến đường giao thông chính trong đô thị, tỷ lệ nhựa hóa hiện đạt khoảng 90%.

NGUYỄN NGHĨA

Bảo Lộc triển khai 4 dự án thành phần thu gom và xử lý nước thải

TP Bảo Lộc đã và đang triển khai 4 dự án thành phần thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn.

Cụ thể, Dự án Xây dựng nhà máy nước mặt sông Đại Nga đầu tư gần 37,8 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 với 15.000 m³/ngày đêm, đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý IV/2024.

Tiếp theo Dự án Đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước TP Bảo Lộc giai đoạn 1,

công suất thiết kế 5.000 m³/ngày, tổng mức đầu tư hơn 52,5 tỷ đồng, hiện đang lựa chọn nhà thầu thi công. Dự án Thu gom xử lý nước thải TP Bảo Lộc tổng mức đầu tư hơn 1.028,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2024 - 2030.

Cuối cùng, Dự án Xây dựng Nhà máy Cấp nước Bảo Lộc dự kiến hơn 152,7 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa, thu hút nhà đầu tư, công suất thiết kế 15.000 m³/ngày đêm, triển khai năm 2024 - 2025.

VŨ VĂN

Đạ Tẻh công nhận mới 5 sản phẩm OCOP

Thông tin từ UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, tiếp tục triển khai Chương trình OCOP, trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện đã thực hiện đánh giá, phân hạng, công nhận mới 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao (bánh chưng xanh Lương Huế, tương ớt Carolina Reaper, rượu nếp Quýt A Kay, rượu đồng đồng nếp Quýt, tinh dầu trầm hương) và đánh giá, phân hạng đối với 2 sản phẩm OCOP đã hết hạn (gạo nếp Quýt Đạ Tẻh, tơ tằm Minh Quân). Đến nay, Đạ Tẻh đã phát triển được 18 sản phẩm OCOP, trong

đó 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 15 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đều có tem nhãn nhận diện, mã vạch truy xuất nguồn gốc, được hỗ trợ đưa lên trang thông tin, sản giao dịch điện tử, từng bước quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh. Đồng thời, nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế, Đạ Tẻh tiếp tục phát huy nhãn hiệu Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh, xây dựng nhãn hiệu Bưởi da xanh Đạ Tẻh.

D.Q

Đạ Tẻh hơn 93 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông

Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Đạ Tẻh đã triển khai hơn 93 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới gần 21,4 km đường giao thông và kiên cố hóa 4 cầu dài 87,5 m trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong đó bao gồm các nguồn vốn ngân sách Trung ương (hơn 7,5 tỷ đồng), ngân sách tỉnh (hơn 77,3 tỷ đồng), ngân sách huyện (gần 7,2 tỷ đồng), nguồn vốn khác (gần 1 tỷ đồng).

Tiêu biểu các dự án quy mô lớn được ưu tiên đầu tư như: Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT725 vào Buôn Đạ Nhar lên khu sản xuất cao su tập trung xã Phước Oai; định canh định cư thôn Con Ó, xã Mỹ Đức; ổn định vùng dân cư đặc biệt khó khăn thôn Tồn K'Long A và B, xã Đạ Pal; đường vào khu sản xuất thôn Tổ Lan, xã An Nhơn.

MẠC KHẢI

TIẾP TRANG 5

Giọt hồng...

... bày tỏ sự tin tưởng Chương trình Hành trình đò sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và kêu gọi các cấp, các ngành, các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng hãy vì sức khỏe, hạnh phúc của Nhân dân, tích cực hưởng ứng, tham gia Chương trình Hành trình đò và hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa Phong trào Hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng.

PGS-TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: Máu là một loại thuốc đặc biệt, máu an toàn phục vụ cho người bệnh chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Đảm bảo nguồn máu an toàn cho cấp cứu và điều trị người bệnh là một nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành Y tế mà còn của toàn xã hội. Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Hành trình đò với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt" đã ngày càng lan tỏa và nhận được sự tham gia phối hợp của nhiều địa phương trên cả nước, đã trở thành một chiến dịch truyền thông, vận động và tổ chức hiến máu có quy mô lớn nhất ở Việt Nam. Thống kê kết quả 11 năm qua đã có 58 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tổ chức thành công Hành trình

đò, chương trình đã thu hút hàng triệu người tham dự, tiếp nhận được trên 815.000 đơn vị máu. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức trọn vẹn cả 12 kỳ Hành trình đò liên tiếp.

Năm 2024, Chương trình Hành trình đò lần thứ 12 được tổ chức tại 51 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Đến thời điểm này, Hành trình đò đã diễn ra tại 30 tỉnh, thành phố và tiếp nhận gần 19.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng tiếp nhận hàng chục ngàn đơn vị máu tại các ngày hiến máu hưởng ứng Hành trình đò.

Trong nhiều hoạt động nổi bật của Hành trình đò tỉnh Lâm Đồng những năm qua là tổ chức tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu là tấm gương sáng, là những hạt nhân nòng cốt cho Phong trào Hiến máu tình nguyện, truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện, hiến máu cứu người đã dần trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, là minh chứng sinh động trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.

DIỆU HIỀN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng

1. Số lượng lao động tuyển dụng: 07 lao động làm nghiệp vụ

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

2.1. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

2.2. Về trình độ

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các Trường đại học khác.

- Có chứng chỉ tiếng Anh sơ cấp khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) hoặc tương đương trở lên và chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) hoặc tương đương trở lên (Trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định).

2.3. Chiều cao: Nam cao 163cm trở lên; Nữ cao 155cm trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo Mẫu 01/TDLD của NHCSXH tại địa chỉ <https://vbsp.org.vn>

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bằng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).

- Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi việc hoặc giấy xác nhận thời gian và quá trình công tác mà người tham gia dự thi đã làm trước đó... (nếu có).

- 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

4. Hình thức thi tuyển:

Người đăng ký dự tuyển xem chi tiết tại địa chỉ <https://vbsp.org.vn>

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

Từ ngày 25/7/2024 đến hết ngày 31/7/2024. Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp tại Phòng Hành chính - Tổ chức Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: 41 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết xin liên hệ 0263.3811423).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản công tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm (Cơ sở 2), cụ thể như sau: Sân đường nội bộ với diện tích 8.000 m², Khối 10 phòng học với diện tích sàn 1.296,7 m²; Thời hạn cho thuê: 05 năm; Mục đích cho thuê: Phục vụ cho công tác đào tạo lái xe: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (hoạt động đào tạo liên kết, dạy nghề); Việc cho thuê tài sản không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao cho đơn vị; không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Nhà nước giao.

2. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông; Địa chỉ: O.65 (tầng trệt), KP3, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai; Địa chỉ VPĐD: 292 Lý Thái Tổ, Đambri, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng.

3. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm; Địa chỉ: Tổ 8, TTr. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 05/08/2024 tại Trụ sở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bảo Lâm.

5. Giá khởi điểm: 64.000.000đ/tháng x 5 năm (60 tháng) = **3.840.000.000 đồng** (Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế đất đai, thuế nước; Nhưng chưa bao gồm chi phí liên quan khác do Bên trúng đấu giá phải đóng trong quá trình hoạt động (nếu có)).

6. Tiền đặt trước: **384.000.000 đồng**.

7. Thời hạn, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 02/08/2024 (Trong giờ hành chính) tại O.65 (tầng trệt), KP3, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai và tại 292 Lý Thái Tổ, Đambri, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng. ĐT: 0251.626.5508.

* Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013; Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; ngoài ra phải đảm bảo theo Điều 38, Luật Đấu giá số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 (Chi tiết theo Thông báo đấu giá tài sản số 37-01/2024/TBDGTS-MĐ ngày 11/07/2024 của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông).